



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca

WEB: WWW.VOVIWEB.ORG

Số 447

ngày 01 tháng 2 năm 2004

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Trí Tuệ

*Trí tuệ dồi dào không động loạn
Phân minh đời đạo tự phân bàn
Qui nguyên tình Trời phân minh học
Pháp giới qui nguyên điển hợp bàn*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 23/11/03 đến 29/11/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiên đường

- 1) Hiểu những gì cần thiết nhất?
- 2) Giải giới phân minh là sao?
- 3) Thực hành những gì?
- 4) Muốn thực tâm tu thì phải làm sao?
- 5) Làm sao máu huyết được điều hòa?
- 6) Cuộc sống thường ngày phải ra sao?
- 7) Triết lý của cuộc sống là sao?

<p>1) Atlantic City 23-11-03 8:47AM <i>Hỏi: Hiểu những gì cần thiết nhất?</i></p> <p>Đáp: Thừa hiểu sự tiến hóa của tâm linh là cần thiết nhất.</p> <p>Kệ: <i>Tiến hóa tâm linh rất quý cần Tự thâm tiến hóa tự phân lần Hướng Trời thanh tịnh duyên Trời độ Tự thức tâm tu giải trận đồ</i></p>	<p>2) Atlantic City 24-11-03 4:10AM <i>Hỏi: Giải giới phân minh là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa giải giới phân minh là phải thực tâm dẫn thân thực hành</p> <p>Kệ: <i>Qui nguyên giềng mối tự phân hành Chẳng có giao tranh tự chuyển thanh Thành tựu do mình qui một mối Giải mê phá chấp tiến từ hồi</i></p>
<p>3) Atlantic City 25-11-03 9:30AM <i>Hỏi: Thực hành những gì?</i></p> <p>Đáp: Thừa thực hành khai triển nội tâm bằng PLVVKHHBPP.</p> <p>Kệ: <i>Thực hành nguyên lý thực tâm tu Giải quyết khai thông giải trí ngu Thực hiện giúp đời qui một mối Trí tâm khai sáng tránh thân nhờ</i></p>	<p>4) Atlantic City 26-11-03 2:25AM <i>Hỏi: Muốn thực tâm tu thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn thực tâm tu thì phải hướng tâm về Trời Phật</p> <p>Kệ: <i>Thực tâm tu thì phải hướng tâm Tiến hóa vô cùng lý diệu thâm Diệu pháp khai minh trí triển thâm Cùng chung xây dựng giải phần âm</i></p>
<p>5) Atlantic City 27-11-03 3:00AM <i>Hỏi: Làm sao máu huyết được điều hòa?</i></p> <p>Đáp: Thừa phải ăn uống rất có trật tự</p> <p>Kệ: <i>An uống trật tự rất quý cần Tâm thành tự giác tự chuyên cần Không còn mê chấp rất ân cần Xây dựng trong ngoài tự giải thông</i></p>	<p>6) Atlantic City 28-11-03 5:40AM <i>Hỏi: Cuộc sống thường ngày phải ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa cuộc sống thường ngày chỉ có tham</p> <p>Kệ: <i>Cuộc sống thường ngày chỉ có tham Giác mơ không thành chẳng thân an Thực hành không tốt tự phân bàn Giải tỏa phiền ưu tự phải làm</i></p>
<p>7) Atlantic City 29-11-03 8:00AM <i>Hỏi: Triết lý của cuộc sống là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa triết lý của cuộc sống là phải hợp tình hợp lý.</p> <p>Kệ: <i>Triết lý quang minh giải tiến trình Khai thông đời đạo tự khai minh Sửa mình tự tiến rõ hành trình Duyên đạo tình đời hướng tâm linh</i></p>	

THƯ TỪ LAI VÃNG

San Jose, ngày 14/1/ 2000

Kính thưa Thầy,

Trước con kính chúc Thầy và Bà Tám sức khỏe tốt. Con vẫn tiếp tục cuộc hành trình và nhờ pháp lực giải nạn con trong cái mà Thầy gọi là Ô Trược. Con không dám cầu xin BỀ Trên vì tâm làm thân chịu, con không có gì mong mỏi hơn là cúi lại BỀ Trên cho con duyên phước được theo Pháp Thầy, được Thầy dẫn độ lo tu học phần hồn, đó là thực sự mong muốn của con.

Con mượn câu nói : "có nợ phải trả ", con cúi xin Thầy cho cho biết, con đang bị trả nghiệp hay vay thêm nghiệp ? Con quý cái công phu, hằng đêm nhờ pháp Thầy hướng dẫn cho con sáng tâm thức. Con thật sự không muốn đánh mất đi và tạo thêm nghiệp. Con có thể xin BỀ Trên tha hay giảm không ?

Thầy ơi, con thương Thầy vô cùng vì đó là duy nhất an ủi trong lúc con đang buồn phiền. Con kính mến Thầy đã cho con quá nhiều kinh nghiệm tâm linh mà con không thể tìm trong các trường ngoài đời.

Xin Thầy cho con vài lời dạy dỗ để con thức tâm.
Thương Thầy nhiều và cho con gửi lời thăm Bà Tám.

Con,

L

Perth, ngày 26/2/2000

L con,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 14 tháng 1 năm 2000 được biết con đang hạ từng công tác, hướng dục tự hại và tạo nghiệp lo âu không cần thiết.

Nay con biết tu để tự giải thì phải dầy công thực tập và niệm Phật đều, thì trí sẽ được mở và tái hồi tâm linh giúp hồn tiến hóa tốt ở tương lai

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương,

*Lương Sĩ Hằng
Vĩ Kiên*

THƠ

Qui Hôi

*Thiền tâm mến cảm duyên Trời Phật
Viện tiến hành thông ngộ pháp Trời
Vĩ đại trường tồn không hoại nát
Kiên trì thanh tịnh tự xa đời
Cứu độ người hiền qui chuyển thức
Độ tiến bình quang minh đại đạo
Đời là ảo mộng trở về Không
Thiền viện Vĩ Kiên cứu độ đời*

Vĩ Kiên - Lương Sĩ Hằng

*"Thương yêu xây dựng ngộ Không Không
Học hỏi triền miên một dạ lòng
Chuyển thức qui hồi tâm trí ngộ
Vĩ Kiên sờ sờ kết thai lòng."*

** * * * **

*"Véo von chim gọi bạn hiền,
Mau mau thức giấc tham thiền bạn ơi!"*

Vĩ Kiên - Lương Sĩ Hằng

TIN TỨC HỘI ÁI HỮU VÔ VI NAM CALI

Kính gửi Đức Thầy cùng toàn thể các Bạn Đạo

Trong hai tuần vừa qua, toàn thể bạn đạo tại miền nam California được nhiều ân phước tham gia vào những sinh hoạt

tốt đẹp và rất hữu ích. Đó là việc đón tiếp Đức Thầy về thăm miền nam Cali và việc khánh thành Trụ Sở mà Đức Thầy đã đặt tên là Trụ Sở "Xây Dựng Vô Vi".

Chúng con không có lời cảm ơn nào đủ để đáp lại tình thương vô biên và công lao xây dựng đìu dắt của Đức Thầy. Chúng con chỉ biết cố gắng "Xây Dựng Vô Vi", chung tiến trên con đường hành đạo để đền đáp công ơn của Đức Thầy và khối cộng đồng Vô Vi.

Ban Chấp Hành Hội cũng xin cảm ơn toàn thể các bạn đạo đã đóng góp rất nhiều trong các buổi sinh hoạt vừa qua, trong đó có buổi sinh hoạt tại Thiền Viện Vĩ Kiên Ngày Chủ Nhật 18/01, buổi khánh thành trụ sở "Xây Dựng Vô Vi" ngày 23/01, Gian Hàng Vô Vi tại hội chợ tết Giáp Thân và buổi sinh hoạt ngày Chủ Nhật đầu tiên tại Trụ Sở vào ngày 25/01 và đặt biệt ban Chấp Hành Xin Chân Thành Cảm Ơn các anh chị em đã ngày đêm bỏ biết bao công sức, chỉ trong vòng 2 tuần mà đã hoàn thành công việc biến 2 căn nhà thành một Trụ Sở "Xây Dựng Vô Vi". Ước mong tinh thần Hòa Đồng Thân Ái trong chúng ta càng ngày càng vững mạnh.

Thay mặt Ban Chấp Hành.

Kính Thư

Nguyễn Văn Minh.

Tái Bút: Xin các ban vào trang <http://photos.yahoo.com/tannien03> để xem hình ảnh các sinh hoạt tại miền nam California

BẠN ĐẠO VIẾT

Buổi hội ngộ cùng Thầy trong dịp Xuân Giáp Thân và lễ khánh thành trụ sở “Xây dựng Vô Vi” của miền nam Cali.

Thật mừng ơi là mừng, phước ơi là phước !

Năm nay bạn đạo miền nam Cali được đón xuân Giáp Thân cùng với Đức Thầy.

Mà cái phước lớn nữa là Hội Vô Vi nam Cali đã mua được 2 căn nhà làm trụ sở Vô Vi để bạn đạo có chỗ ngồi thiền và tu học. Vì Thiên Đường Hạnh Đức quá chật cho số đông bạn đạo mới tu đến để tìm hiểu pháp lý Vô Vi của chúng ta. Nhân dịp này Thầy về để khánh thành trụ sở mới luôn, do đó mà chúng ta mới có dịp đón xuân cùng Thầy tại Cali.

Đó là nhờ công lao đóng góp của các bạn đạo địa phương và khắp nơi đã phát tâm tặng và cho mượn để down mua trụ sở này. Đây là hai căn nhà trên một thửa đất rộng nằm gần nhà thương và trường học nha khoa và khu thương mại yên tĩnh gần Bolsa nơi có nhiều người Việt cư ngụ. Danh tánh quý vị ân nhân phát tâm xin Thượng Đế và Đức Thầy chứng cho.

Thời gian qua đã lâu rồi kể từ khi pháp lý Vô Vi được phổ biến cho nhiều tầng lớp các bạn đạo tại Mỹ Quốc. Chúng ta vẫn chưa có một trụ sở riêng chính thức như là một ngôi nhà thờ, hoặc đền Chùa để yên tâm tu học, chỉ có lúc đầu nhờ bạn đạo phát tâm đã mua được miếng đất xây cất Thiên Viện Vĩ Kiên. Mà Vĩ Kiên ngự trên đỉnh ArrowHead cách xa Orange County cỡ 80 miles và nơi đây rất yên tĩnh có nhiều thanh khí để tu học lại đẹp như tiên cảnh. Nhưng phương tiện di chuyển khó khăn đối với các bạn đạo lớn tuổi vì lái xe lên núi quanh co hiểm trở.

Còn về phần Thiên Đường thì lúc đầu có Thiên Đường Culver City là nơi xuất phát Vô Vi đầu tiên do nhóm Nguyễn Hoàng Long và Tôn Nữ Hoàng Vinh và các bạn khác thành lập để in kinh sách phổ biến sơ khởi vào đầu thập niên 80. Sau đó nhiều Thiên đường được mở ra như Thiên Thức do linh phát tâm và Hạnh Đức vừa là nhà in Vô Vi vừa là trụ sở để Thiền. Sau này có Thiên Đường lưu động, lưu tâm do các gia chủ tư gia phát tâm mở ra để một nhóm bạn đạo có nơi tu học mỗi tuần. Nay Ban Hội Tề Vô Vi miền Nam Cali do sự cố vấn và hướng dẫn của các bạn đạo có kinh nghiệm thâm niên đã cùng nhau chung sức đóng góp và phát tâm hiện kim để xây dựng trụ sở mới này. Âu cũng là sự giúp đỡ của Thượng Đế và Đức Thầy. Cái hôm đầu vừa đóng escrow xong là những người ở trong ngôi nhà vừa dọn ra nhằm ngày chủ nhật 11/01/04 là các bạn đạo Thiên Đường Hạnh Đức và Thiên Thức chạy vội đến trụ sở mới để dọn dẹp, quét tước, đục đẽo sửa sang cho kịp ngày mừng 2 tết để Thầy cất băng khánh thành trụ sở. Nét mặt ai cũng vui sướng vì từ nay đã có chỗ cho bạn đạo ngồi thiền.

Chúa nhật vừa qua 18/01/04 được tin Thầy về Thiên Viện Vĩ Kiên, các bạn đạo trong Ban Hội Tề đã lên trước để chuẩn bị đón Thầy. Thông tin đâu mà nhanh quá, sáng sớm Chúa nhật đã thấy các bạn lên đông quá. Có nhiều bạn từ lâu không gặp nhưng hôm đó cũng xuất hiện đưa cả con cháu theo. Có các nghệ sĩ Thanh Huyền, Tuấn và Xuân Phát nữa.

Mọi người đang hội họp chờ đợi Thầy. Thức ăn, chị Khế mặc dù vắng mặt, cũng rán nấu cari gửi anh Bảy đem lên thết các bạn đạo. Ai cũng muốn đóng góp công quả, công trình cho Vô Vi.

Thời tiết lúc này đẹp quá, không lạnh lắm, nên các bạn đạo có thể đi niệm hành trên đường niệm hành. Ánh nắng xuyên qua những cây thông già tạo nên khung cảnh rất đẹp. Thường thì mùa này có tuyết và mưa nhưng năm qua có trận cháy rừng có thể thay đổi thời tiết nên rất ấm.

Tòa nhà Thiền Viện sơn màu đỏ ẩn hiện trong rừng thông già như nửa tiên nửa tục. Rác rến là những lá cây đã được quét sạch để dọn đường cho thầy đến. Nơi đây là nơi có biệt danh tên Người: Vĩ Đại và Kiên Cố. Cũng là nơi đã hân hạnh mở ra nhiều khóa tu học có giá trị của Vô Vi để mai hậu là những kho tàng tu học có giá trị cho hậu thế.

Những lời răn dạy quý giá của Đức Thầy là liều thuốc giúp giải nghiệp tâm của các bạn đạo. Thầy dạy có nhiều chiêu, tùy hoàn cảnh và tùy căn cơ của các bạn đạo. Lúc thì nghiêm trị, lúc thì van lơn khốc lốc để thức tâm bạn đạo.

Ngày đó Thầy còn trẻ, các bạn đạo tóc hấy còn xanh. Tình Thầy trò ấm cúng quây quần bên nhau. Trò hỏi Thầy đáp. Có tiếng cười vui vẻ, hiền hòa. Mỗi khóa đều nhận được bao ân điển của Thượng Đế qua hình xác của Thầy.

Giở lại các trang sử đó mới thấy giá trị của pháp tu này. Thầy không bao giờ soạn sẵn bài vở trước khi giảng mà bài giảng nào cũng là triết lý sâu xa.

Thời gian trôi qua, hôm nay Thầy về đây. Thầy vẫn còn phong độ, tiếng nói vẫn còn rổn rảng (âm thanh của người trẻ). Trò thì nay đã già, tuổi đời chồng chất, tóc đã muối tiêu, mắt đã hơi mờ.

Ngày xanh ta tiếc chóng phai,
Như bóng sương tan, ánh nắng tà
Mái tóc óng đen rồi sẽ trắng
Oi! Chuỗi ngày vui sao chóng quá!

Nhìn lại mình tu học không được bao nhiêu mà tuổi đời qua nhanh. Nhưng ngày bên Thầy có giá trị biết bao, nên ai nghe Thầy về cũng dất dứu nhau đến để gặp Người. Người vui khi gặp lại các bạn đạo.

Nhìn thấy trẻ hồn nhiên
Gương mặt sáng hiền lành
Mái đầu xanh mơn mớn
Quên sao được mà quên ?

Dù ở tuổi nào người tu vô vi vẫn thấy vui. Vì không bao giờ già. Ngày nào cũng là ngày tết. Tháng nào cũng là mùa Xuân. Có thể mới yêu đời, yêu người và yêu Thượng Đế! Quý cái xác thân này và quý yêu cha mẹ, quý yêu Thầy và luôn hưởng thượng. Đó là tôn chỉ của người tu Vô Vi.

Buổi họp mặt hôm đó thật là vui. Thầy giải đáp mọi thắc mắc của các bạn đạo. Sau đó dùng cơm trưa rồi Thầy nghỉ ngơi tại phòng Thầy một lát rồi ra về. Bạn đạo giải tán sau đó. Chờ ngày mừng 2 tết sẽ gặp lại Thầy trong dịp khánh thành trụ sở mới.

Tết Nguyên Đán năm nay Cộng Đồng Người Việt của Nam Cali tổ chức ăn tết rất lớn. Có lẽ năm 2003 hơi ngọt ngào vì thời thế, nên đến năm Giáp Thân “Hết cơn bỉ cực tới hồi thối lai.”

Cho nên hoa nở khắp đường Bolsa, chợ hoa, bánh mứt bày bán đầy đường bên lề các khu chợ, thu hút bao khách hàng khiến kẹt xe quá chùng. Mừng 2 tết bạn đạo tập trung về 2 căn nhà mới. Các cháu bé mặc áo dài đủ màu đẹp quá. Mùi nước sơn còn thơm, căn nhà được sửa chữa rất đẹp.

Cách nay gần 2 tuần, còn là 2 căn riêng biệt, mà nay đã được đục tường thông qua làm ra một mặt phẳng đủ chứa cỡ 3, 4 trăm người. Sàn gỗ mới bóng loáng với các cái gối, và khăn trải chân cho êm để ngồi khỏi mỏi của ai đó may rất đẹp. Một tấm kiếng vô vi được dựng lên giữa hai căn và chiếc ghế đặc biệt dành cho Đức Thầy. Căn nhà 2 gian nên phân ra bên nam, bên nữ có 2 nhà bếp. Các bạn đạo phát tâm làm ngày, làm đêm mới xong nhanh như vậy. Lại chưng bông hoa quả trên bàn thờ rất tươi tắn. Sân cỏ đã dọn dẹp trồng hoa rất đẹp. Những cánh hoa vàng nở rộ đón xuân. Chiếc băng được giăng ngang cửa để Thầy sẽ cất băng.

Bạn đạo hiện diện hôm nay rất đông, đến từ Canada, Boston, Oregon, Las Vegas, San Diego và nhiều nơi nữa, khiến chúng ta thấy vui thật là vui. Có băng nhạc giúp vui của bé Tina Huỳnh. Các chị lo ẩm thực đầy đủ cho bạn đạo dùng. Rồi Thầy đến và làm xong thủ tục cất băng khánh thành. Các bạn ngồi chật hết cả nhà có lẽ vài trăm. Bác Nhuận cùng anh Thiên Tạo mặc 2 bộ quốc phục Việt Nam giống nhau, đội khăn đóng trịnh trọng làm lễ trước bàn thờ. Bạn đạo tịnh tâm. Sau đó Thầy ban bố từ, bạn đạo khóc cảm động. Anh Lạc trình bày trong cảm động về sự phát tâm lớn mạnh của các anh em cố gắng tu sửa căn nhà như anh Xuân Phát làm thợ sơn. Anh Thiên Tạo lo làm ngày đêm, còn các anh em khác là chiến sĩ vô danh vì nhiều quá không kể hết. Tất cả cùng chung xây dựng, do đó Thầy đặt tên Thiên Đường là “Xây dựng Vô Vi” cũng phải lắm:

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Nhất là xây dựng cơ đồ tâm linh của Vô Vi thì mọi người nên đóng góp. Nếu chúng ta giữ tình đoàn kết, thương yêu, tha thứ thì Thầy càng vui hơn nữa. Anh Lạc trình bày giai đoạn đầu tạo dựng Thiên Đường do sự phát tâm đóng góp và cho mượn, nay còn giai đoạn 2 là làm sao để điều khiển và trả lại số nợ đã vay mượn của các bạn nữa. Sau đó Thầy lì xì Tết và chúc Tết các bạn đạo. Các bạn nhận tiền lì xì và chúc Tết Thầy rồi dùng cơm chay và giải tán. Còn gì sung sướng cho bằng khi mà mình muốn trong hưởng thụ mà được thành công như ý. Đó là:

Mưu sự tại nhân
Thành sự tại Thiên.

Đến đây vẫn còn nhiều mục nữa nhưng xin tạm chấm dứt để còn phải lo đi Thiên nữa. Thực hành là chính. Văn tự chỉ để tra dồi thâm tâm cho chính mình mà thôi.

Kính chúc Đức Thầy và các bạn đạo khắp thế giới thân tâm Thường An Lạc và các bạn tu hành tinh tấn.

Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn
Nam mô A Di Đà Phật
Nam Mô Vĩ Kiên Phật
Vạn Vật Thái Bình.

Cali Xuân Giáp Thân 2004

Thanh Tịnh Mai

